

# Tăng cường phối hợp, vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

14:04 05/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tích cực phối hợp, vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp qua phương thức không dùng tiền mặt.**

Theo đó, BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 885/BHXH-TCKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia.



*Tăng cường phối hợp, vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt.*

BHXH Việt Nam thông tin, thời gian qua cơ quan này đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt.

Đến nay, toàn quốc có khoảng trên 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Trước đó, ngày 22/3/2024, Bộ Công an và BHXH Việt Nam đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.

Để triển khai quy trình phối hợp, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chủ động mở tài khoản ngân hàng (nếu chưa có tài khoản), đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; kết hợp với rà soát thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đảm bảo chi trả đúng người, kịp thời, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí chi trả.

Đồng thời, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với công an huyện và các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện quy trình phối hợp theo đúng lộ trình đã đặt ra.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/tang-cuong-phoi-hop-van-dong-nguoi-dan-huong-luong-huu-tro-cap-bhxh-khong-dung-tien-mat>